

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4847 วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 หน้า 10

โรคขึ้นทะเบียนยาแผนไทยยาก

กระทรวงฯไม่ต่อยอด-วอนอย.ปลดล็อก

● นักวิชาการโรคขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทย-แผนโบราณยาก ใช้เวลาพิจารณานาน ส่งผลงานวิจัยขึ้นหิ้งไม่ต่อยอด เกรงยาแผนโบราณเพื่อนบ้านตีตลาด วอน อย.ปลดล็อกขึ้นทะเบียนเร็วขึ้น

ดร.กรวินท์วิษณุ บุญพิสุทธินันท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณยังทำได้ยากและใช้ระยะเวลาสั้น ส่งผลให้ปัจจุบันแทบไม่มียาแผนไทยหรือยาแผนโบราณใหม่ๆ ขึ้นทะเบียนเลย โดยหากเป็นตำรับยาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะขึ้นทะเบียนยาในสูตรเดียวกันใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า 3-4 เดือน แต่หากเป็นสูตรยาใหม่ที่ไม่เคยผ่านการขึ้นทะเบียนจะใช้เวลาในการพิจารณาที่นานกว่านี้มาก ทั้งที่ข้อมูลที่ยื่นให้พิจารณาที่มีพร้อม ไม่ว่าจะเป็นที่มาของสูตรยา งานวิจัยที่รองรับ แม้แต่งานวิจัยที่ผ่านกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนตำรับยาได้ จึงไม่เข้าใจสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องการใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณากันแน่ ทำให้ทุกวันนี้มีงานวิจัยยาแผนไทยขึ้นหิ้งเป็นจำนวนมาก วิจัยแล้วไม่ได้ถูกนำมาต่อยอด

“การขึ้นทะเบียนยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณมีความล่าช้ามาก ทั้งที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญและพยายามผลักดันในเรื่องนี้ อย่างกลุ่ม

ประเทศอาเซียนก็ให้ความสำคัญและสนับสนุนยาแผนโบราณของประเทศตนเอง การขึ้นทะเบียนก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาพิจารณาไม่นานก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ยาแผนโบราณของประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยได้ง่าย เพราะยาเขาผ่าน อย.บ้านเขาแล้ว หากอย.ไทยให้การรับรองก็สามารถขายได้เลย แต่ขณะที่ยาแผนไทยที่จะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนมาแข่งขันทางการตลาดได้” ดร.กรวินท์วิษณุ กล่าว

ดร.กรวินท์วิษณุ กล่าวอีกว่า การนำยาแผนโบราณมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ เช่น สูตรยาน้ำมันสำหรับนวด ซึ่งเดิมวิธีใช้คือ นวด ชุบ หรือพอก พอนำมาบรรจุขวดเป็นสเปรย์อัดแก๊ส ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย นำใช้ ก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณได้ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันที่มีส่วนผสมของสมุนไพร โดยโรงงานที่จะผลิตก็ต้องเป็นลักษณะของโรงงานยาแผนปัจจุบัน ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นทั้งที่สูตรยาเหมือนกัน ตรงนี้ทำให้สูญเสียการตลาด จึงอยากให้ อย.ปรับแก้กฎหมายหรือผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยและแผนโบราณให้มีความรวดเร็วขึ้น แต่กฎเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัยยังคงต้องมี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือผู้ประกอบการที่จะขอขึ้นทะเบียนยา ก็พร้อมที่จะดำเนินการตาม แต่ขอให้ปรับแก้ให้มีความรวดเร็วขึ้น